

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๐๖



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอิษฏางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

✓

มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประเด็นการตรวจราชการฯ จำนวน ๘ หน้า

๒. แบบรายงานการตรวจราชการฯ จำนวน ๑ หน้า

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ๓ กลุ่มประเด็นที่สำคัญ คือ การตรวจติดตามงานประจำที่สำคัญ จำนวน ๖ เรื่อง การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๕ เรื่อง และการตรวจติดตามเพื่อแนะนำเตรียมการงานที่สำคัญล่วงหน้า จำนวน ๕ เรื่อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการทราบผ่านระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) ของสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ตามแบบรายงานฯ เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐/มท ๕๐๔๕๙

“วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง”

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕

ลำดับ ที่	ประเด็นการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	หมายเหตุ
๑	<p>การตรวจติดตามงานประจำที่สำคัญ</p> <p>การสำรวจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม คริวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (เฉพาะจังหวัดที่ประสบภัย)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้จังหวัดสรุปผลการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมคริวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร สามารถเบิกจ่ายได้ครบถ้วนตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้มีมาตรการในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประสบภัย คริวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ ให้มีความชัดเจนถูกต้องไม่ซ้ำซ้อนกับคริวเรือนตามมติ ครม. อย่างไรบ้าง - จังหวัดได้สำรวจข้อมูลผู้ประสบภัยคริวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ แล้วเสร็จหรือไม่ และมีแนวทางการสำรวจข้อมูลครบถ้วนครอบคลุมหรือไม่ และมีการบริการประชาชนผู้ประสบภัยเพิ่มเติมในการแจ้งข้อมูลหรือขยายระยะเวลาอย่างไรบ้าง - จังหวัดมีแผนงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบสิทธิในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญอย่างไรบ้าง - มีจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่องการเบิกจ่ายเงินผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือไม่ อย่างไร ขอให้สรุป (ถ้ามี) ผลการตรวจสอบเป็นเช่นไร - ปัญหา/อุปสรรคที่สำคัญที่ส่งผลการปฏิบัติงานในจังหวัดมีอะไรบ้าง และมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง รวมทั้งส่วนที่ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุนหรือพิจารณาดำเนินการมีอย่างไรหรือไม่ 	<p>-หนังสือกรมป้องกันฯ ที่ มท ๐๖๑๗/ว ๕๐๙๒ ลว ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔</p> <p>-หนังสือกรมป้องกันฯ ที่ มท ๐๖๑๗/๑๓๑๗๔ ลว ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ (เฉพาะจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม)</p>
๒	<p>การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้จังหวัดสรุปสถานการณ์ปัญหาภัยหนาว ณ ปัจจุบัน และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในภาพรวมของจังหวัดมีผลการดำเนินงานอย่างไรบ้าง - จังหวัดมีแนวทางประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวอย่างไร ครอบคลุมทุกพื้นที่ผู้ประสบภัยตามข้อเท็จจริงในพื้นที่หรือไม่ และมีจำนวนเท่าใด - จังหวัดมีการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวได้ครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่ มีอะไรบ้าง สามารถเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว ครอบคลุมทั่วถึง และเพียงพอกับความต้องการของประชาชนหรือไม่ เพียงใด และมีความประสงค์ที่จะขอให้หน่วยงานอื่นสนับสนุนให้การช่วยเหลือมีหรือไม่ จำนวนเท่าใด 	<p>-หนังสือกรมป้องกันฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ว ๕๓๙๙ ลว ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ (เฉพาะจังหวัดที่ประสบภัย)</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ และถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด รวมทั้งมีมาตรการการแจกจ่ายเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนไม่ถูกต้องตามระเบียบของประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้าง - จังหวัดประสบปัญหาที่สำคัญในการปฏิบัติงานจากระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานไม่บรรลุผลสำเร็จตลอดจนข้อขัดข้องที่สำคัญอย่างไร รวมทั้งมีข้อเสนอแนะที่สำคัญที่จะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรบ้าง 	
๓	<p>การตรวจเยี่ยมและประเมินผลตามมาตรการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดมีมาตรการในการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างไรบ้าง (ขอให้สรุปภาพรวม) - จังหวัดได้วิเคราะห์ปัญหาที่สำคัญจากสถิติปีที่ผ่านมาที่ประสบภัยทางถนนมีปัญหาคือสำคัญอย่างไร และในปีนี้จังหวัดได้มีมาตรการหรือแนวทางอย่างไรบ้างในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ขอให้แยกเป็นรายปัญหาที่สำคัญ) - จังหวัดได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรโดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจต่างๆ อย่างถูกต้องตามสภาพปัญหาไม่ซ้ำซ้อน มีความเป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกัน มีการซักซ้อมให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดอย่างไร - จังหวัดและอำเภอมีมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจุดตรวจจุดบริการอย่างไรบ้าง - จังหวัดมีมาตรการพิเศษที่เป็นจุดเด่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดที่สำคัญมีอะไรบ้าง (Best practice) - ขอให้สรุปปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่สัมฤทธิ์ผล และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา - สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมในพื้นที่จังหวัด ณ ปัจจุบัน 	<p>-หนังสือกรมป้องกันฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๒๖/ ว ๔๘๙๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔</p>
๔	<p>โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการแต่งตั้งอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัดมีข้อขัดข้องในปัญหาข้อกฎหมายหรือความเหมาะสมอย่างไรและจังหวัดมีแนวทางแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมอย่างไร อาทิ เชิญร่วมปรึกษาให้คำแนะนำเป็นครั้งๆไป โดยมีต้องแต่งตั้งเป็นคำสั่งอย่างเป็นทางการ - ขอให้จังหวัดสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง - จังหวัดได้มีมาตรการเพื่อจัดระบบการรับจำนำข้าวให้เกษตรกรอย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดความสะดวก หรือให้บริการเกษตรกรได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่รวดเร็ว ตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ ๕๘ จังหวัด) - กรมการปกครอง - ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๔๕๓๖ ลงวันที่ ๙ พ.ย.๒๕๕๔ - ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๔๕๘๖ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๕๔

ลำดับ ที่	ประเด็นการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	หมายเหตุ
	<p>- คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจํานำข้าวระดับจังหวัด และคณะทำงานติดตามกำกับดูแลการรับจํานำระดับอำเภอได้มีการตรวจสอบและประเมินผลการทำงานในภาพรวมว่ามีความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่อย่างไรบ้าง มีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริตอย่างไรบ้าง และจังหวัดได้แก้ไข้ปัญหาหรือป้องกันการทุจริตอย่างไร (ขอให้อธิบายเป็นรายข้อ)</p> <p>- จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การรับจํานำให้ประชาชนได้รับทราบอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ในเรื่องคุณภาพข้าว การรับจํานำข้าวประเภทอื่นๆ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างไร(ถ้ามี)</p> <p>- จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในโครงการรับจํานำข้าวเปลือกมีจำนวนเท่าใด ผลการตรวจสอบเป็นอย่างไร โดยขอให้เน้นย้ำในเรื่องการป้องกันการสวมสิทธิ์</p> <p>- ขอให้จังหวัดสรุปปัญหาที่สำคัญที่เกิดจากระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่มีอย่างไรบ้าง และขอให้เสนอแนวทางแก้ไข้ปัญหาต่อส่วนกลางเพื่อพิจารณาแก้ไข้ปัญหาที่เกินขีดความสามารถและอำนาจหน้าที่ของจังหวัดต่อไป</p>	
๕	<p>มาตรการป้องกันการทุจริตโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)</p> <p>- จากการดำเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดได้ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) มีผลความสำเร็จเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคและพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือไม่ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ และได้ใช้แนวทางการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาอย่างไร</p> <p>- ขอให้จังหวัดสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมถึงความก้าวหน้า ณ ปัจจุบัน</p> <p>- จังหวัดมีแนวทางหรือวิธีการใดที่จะชี้แจงซักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างไร</p> <p>- จังหวัดและอำเภอได้วางระบบในการกำกับและติดตามการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดอย่างไร และมีแนวทางใดในการสนับสนุนการดำเนินงานให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างไร</p> <p>- การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ได้มีการดำเนินงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือไม่อย่างไร มีการเชื่อมโยงโครงการให้สอดคล้องกับแผนชุมชน/หมู่บ้าน ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน และในภาพรวมเป็นโครงการที่มีลักษณะยั่งยืนและสามารถต่อยอดได้หรือไม่อย่างไร ขอให้สรุปแนวทางดังกล่าว</p>	<p>-หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ ว ๔๖๓๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔</p> <p>-หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ ว ๒๙๐๒๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	หมายเหตุ
๖	<p>การติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สป.มท.</p> <ul style="list-style-type: none">- จังหวัดสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรียนในภาพรวมของจังหวัดที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการแก้ไขปัญหาก็เรื่อง เรื่องยุติก็เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการก็เรื่อง (โดยให้แยกช่องทางร้องเรียนและกรณีกลุ่มปัญหา)- จังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (อยู่ในความรับผิดชอบของ สตร.สป.จำนวนก็เรื่อง ได้รับการแก้ไขปัญหาก็เรื่อง/ยุติเรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการก็เรื่อง (โดยให้แยกกลุ่มปัญหา)- ขอให้วิเคราะห์สถิติเรื่องร้องเรียนเรื่องใดที่เป็นปัญหาของประชาชนในพื้นที่เกิดขึ้นจำนวนมาก และจังหวัดมีแนวทางแก้ไขปัญหารื่องดังกล่าวอย่างไร- ขอให้คัดเลือกการแก้ไขปัญหารื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่จังหวัด (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) ได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาลำดับที่สำคัญ จำนวน ๒ เรื่อง ที่เกิดผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม (เขียนสรุปเรื่อง)- จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอให้ประชาชนรับทราบให้ทั่วถึงอย่างไรบ้าง- ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
	<p><u>การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>กรอบภารกิจงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในระยะเวลา ๙๐ วัน</p> <p>๑) การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none">- จังหวัดมีการเตรียมการที่จะบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ (แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) ที่ได้เสนอเพื่อฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างไรบ้าง- จังหวัดได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหและฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างไร- จังหวัดมีแผนงาน/โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเตรียมรับภัยธรรมชาติในพื้นที่ โดยใช้การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง (มีแผนงาน/โครงการหรือเตรียมความพร้อมอย่างไร)- จังหวัดมีปัญหาอุปสรรคใดในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และประสงค์จะให้ส่วนกลางช่วยเหลือด้านใดบ้าง เป็นการเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none">- ทุกจังหวัด- จังหวัดที่ประสบภัย ๖๒ จังหวัด

ลำดับ ที่	ประเด็นการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	หมายเหตุ
	<p>๒) การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none">- ขอให้จังหวัดวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดและแนวทางการแก้ไข ปัญหาในภาพรวมมีผลการดำเนินงานเป็นเช่นไร- จังหวัดได้มีการแบ่งภารกิจแผนงาน/โครงการ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ภาพรวมได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกหน่วยงานอย่างไรบ้าง มีการแบ่งภารกิจครบทุกด้านหรือไม่ โดยให้วิเคราะห์ว่าจังหวัดมีจุดอ่อนด้านใด และได้มีมาตรการไปเสริมกรณีดังกล่าวอย่างไร- จังหวัดได้มีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยที่มีปัญหายาเสพติดในแต่ละระดับ เช่น รุนแรง มาก รุนแรงน้อย หรือปานกลาง ตามลำดับ หรือไม่อย่างไร ขอให้สรุปเป็นรายอำเภอ โดยเน้น พื้นที่ที่มีความรุนแรงมากเป็นพิเศษ และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง- จังหวัดได้ดำเนินการให้ทุกหมู่บ้านมีการตั้งผู้ประสานพลังแผ่นดินอยู่ในหมู่บ้าน อำเภอละ ๒๕ คน มีการดำเนินการอย่างไร ครบทุกหมู่บ้านหรือไม่ เพียงใด- จังหวัดมีมาตรการเด่นด้านใดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นมาตรการพิเศษ โดยเฉพาะจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และขอให้คัดเลือกตัวอย่างหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้มแข็ง (ให้เขียนเรื่องโดยสรุป) สามารถแก้ไข ปัญหายาเสพติดโดยใช้ระบบความเข้มแข็งของชุมชนเป็นพลังในการแก้ไขปัญห จำนวน ๒ แห่ง (ให้เขียนเรื่องโดยสรุป)- จังหวัดมีการเตรียมการดำเนินงานบำบัดรักษาระบบสมัครใจอย่างไรบ้าง และมีผลการ ดำเนินงานเป็นอย่างไร- จังหวัดได้มีการดำเนินการในการจัดระเบียบสังคมสถานบริการอย่างไรบ้าง มีผลการ ดำเนินงานเป็นเช่นไร- จังหวัดได้รับการสนับสนุนจาก อปท.จำนวนเท่าใดในการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดในพื้นที่- ปัญหา/อุปสรรค/เรื่องที่จะร้องขอให้ส่วนกลางช่วยเหลือ	- ทุกจังหวัด

ลำดับ ที่	ประเด็นการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	หมายเหตุ
	<p>๓) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <ul style="list-style-type: none">- ขอให้วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม- จังหวัดได้ดำเนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหาภาคใต้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อแปลงเป็นการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง- จังหวัดได้เตรียมความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานตลอดจนให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่อย่างไรบ้าง- จังหวัดมีแผนงาน/โครงการใดบ้างที่สำคัญที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้คัดเลือกโครงการดีเด่น (Best Practice)- จังหวัดมีการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อย่างไรบ้าง และมีความพร้อมด้านสถานที่ในการติดตั้งหรือไม่เพียงใด- จังหวัดมีแผนเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจเชิงรับ ๑๐ ประการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง- ให้จังหวัดยกตัวอย่างหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการพัฒนาด้านความมั่นคง มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน- ปัญหา/อุปสรรคที่สำคัญที่เกิดในพื้นที่ และความต้องการที่ให้ส่วนกลางให้ความช่วยเหลือ	เฉพาะ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
	<p>๔) การติดตามและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <ul style="list-style-type: none">- การติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำรินในพื้นที่ต่างๆ๑) ขอให้จังหวัดสรุปผลการดำเนินโครงการพระราชดำรินในภาพรวมของจังหวัด มีผลการดำเนินการอย่างไรบ้าง๒) จังหวัดและอำเภอได้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการพระราชดำรินหรือไม่อย่างไร/ มีการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินหรือตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างไร และมีการประชุมคณะกรรมการกี่ครั้ง๓) จังหวัดและอำเภอได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน และโครงการที่ขยายผลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดให้ถูกต้องและครบถ้วน และมีการเผยแพร่ข้อมูลก็ช่องทางบ้าง ขอให้อธิบาย๔) จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อปรับปรุง/พัฒนา/ขยายผลโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงความยั่งยืนอย่างไรบ้าง๕) จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่มีผลการดำเนินการอย่างไร และอยู่ระหว่างดำเนินการกี่โครงการ	- ทุกจังหวัด

ลำดับ ที่	ประเด็นการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	หมายเหตุ
	<p>๖) ให้จังหวัดคัดเลือกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการขยายผลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ๑ โครงการ และให้คัดเลือกโครงการที่เริ่มดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการอีก ๑ โครงการ รวมเป็น ๒ โครงการ (ถ้ามีรูปภาพให้แนบมาด้วย)</p> <p>๗) ปัญหา/อุปสรรคที่สำคัญและความประสงค์ที่ให้ส่วนกลางให้ความช่วยเหลือในการขับเคลื่อนโครงการ</p> <p>- การเตรียมนายอำเภอ เพื่อรองรับโครงการปิดทองหลังพระในพื้นที่ขยายผล</p> <p>๑) จังหวัดได้เตรียมการโครงการปิดทองหลังพระในพื้นที่เพื่อขยายผลให้การดำเนินโครงการสัมฤทธิ์ผลอย่างไรบ้าง และเกิดประโยชน์อย่างไรแก่ประชาชนอย่างไร โดยให้เห็นผลเป็นรูปธรรม</p> <p>๒) จังหวัดได้เตรียมข้อมูลโครงการปิดทองหลังพระในพื้นที่ สามารถระบุชื่ออำเภอ/หมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอย่างไรบ้าง</p>	<p>ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๕๒๗๓ ลว ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ (๔๖ จังหวัด)</p>
	<p>๕) การบริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม</p> <p>๑) จังหวัดมีการดำเนินงานในภาพรวมด้านการบริหารงานบุคคล ได้มีแนวทางการบริหารงานบุคคลด้านระบบคุณธรรมอย่างไรบ้าง</p> <p>๒) ในการพิจารณาเงินเดือนข้าราชการในจังหวัด ได้ใช้แนวทางการประเมินด้วยระบบคุณธรรม และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.กำหนดหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ</p> <p>๓) การพิจารณามอบหมายงาน หรือกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลของข้าราชการในจังหวัด สามารถสะท้อนการบริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง ท่านเห็นว่าสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานโดยเน้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้หรือไม่ เพียงใด</p> <p>๔) ท่านเห็นว่าในการบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลกระทบต่อราชการส่วนภูมิภาคอย่างไร ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยประสิทธิภาพลดขั้นตอนและประหยัด และเป็นไปด้วยหลักคุณธรรมหรือไม่ อย่างไร</p> <p>๕) จังหวัดมีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจำนวนกี่เรื่อง/ผลการตรวจสอบเป็นเช่นไรขอให้สรุป</p> <p>๖) ขอให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล หรือเสนอข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ส่วนกลางดำเนินการมีอะไรบ้าง</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	หมายเหตุ
	<p>การตรวจติดตามเพื่อแนะนำงานล่วงหน้าที่สำคัญ</p>	
๑.	<p>การเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดมีแผนงาน/โครงการในการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างไรบ้าง - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	-ทุกจังหวัด
๒.	<p>งานเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้มีการเตรียมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างไรบ้าง - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	-ทุกจังหวัด
๓.	<p>งานสอบสวนคดี ๑๙ ประเภท ของฝ่ายปกครอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้เตรียมความพร้อมในการซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับ เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานสอบสวนคดี ๑๙ ประเภท ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองอย่างไรบ้าง - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	-ทุกจังหวัด
๔.	<p>การบริหารงานกลุ่มจังหวัด/จังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามปฏิทินในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดอย่างไรบ้าง/และมีผลการดำเนินการอย่างไร ณ ปัจจุบัน - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	-ทุกจังหวัด
๕.	<p>การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองท้องถิ่น</p> <p>จังหวัดมีผลการดำเนินงานในการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับขององค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างไรบ้างในภาพรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี - ทะเบียนประวัติ - การเลื่อนเงินเดือน - ระยะเวลาออกคำสั่ง - ความถูกต้องของการเลื่อนขึ้นเงินเดือน - การบรรจุแต่งตั้ง - การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล - การปฏิบัติตาม ก.จังหวัด - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	-ทุกจังหวัด

แบบรายงานการตรวจราชการ

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

งานตามนโยบายเร่งด่วน งานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย การตรวจราชการกรณีพิเศษ งานอื่นๆ

นโยบาย แผนงาน/โครงการ..... จังหวัด

ประเด็นการตรวจราชการ	การดำเนินการ และผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐/(มท) ๕๐๔๕๙

ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว๐๗

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ชั้น ๗) อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกำหนดประเด็นการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ๓ กลุ่มประเด็นที่สำคัญ คือ การตรวจติดตามงานประจำที่สำคัญ จำนวน ๖ เรื่อง การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๕ เรื่อง และการตรวจติดตามเพื่อแนะนำงานล่วงหน้าที่สำคัญ (งานล่วงหน้า) จำนวน ๕ เรื่อง รายละเอียดตามประเด็นการตรวจราชการที่แนบมานี้

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ซึ่งเห็นชอบให้ขยายขอบเขตการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมด้วย ดังนั้น จึงขอให้แจ้งผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย ทั้งนี้ ได้แจ้งประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ให้ทุกจังหวัดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐/(มท) ๕๐๔๕๙

ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๐๔

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขต

ตามที่สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ชั้น ๗) อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกำหนดประเด็นการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ๓ กลุ่มประเด็นที่สำคัญ คือ การตรวจติดตามงานประจำที่สำคัญ จำนวน ๖ เรื่อง การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๕ เรื่อง และการตรวจติดตามเพื่อแนะนำเตรียมการงานที่สำคัญล่วงหน้า จำนวน ๕ เรื่อง รายละเอียดตามประเด็นการตรวจราชการที่แนบมานั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลการดำเนินงานตามประเด็นต่างๆ ดังกล่าว ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัด ผ่านระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) ของสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร จำนวน ๑ ชุด ที่ส่งมาพร้อมนี้ และขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ ในพื้นที่จังหวัดเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ และกำชับให้ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจเร่งรัดจัดทำรายงานผลการตรวจราชการรวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นที่สำคัญนำเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจราชการ พร้อมทั้งสำเนาผลการตรวจราชการ โดยรวบรวมส่งส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ สตร.สป. เพื่อจักได้สรุปผลในภาพรวมเสนอต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๗ ข้อ ๒๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย